



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 1-7 กันยายน 2553

รัสเซียพร้อมคืนหนี้ค่าข้าว 36 ล้านดอลลาร์

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ กรม. พิจารณาแนวทางการรับชำระหนี้ค่าข้าวของรัสเซียที่ค้างชำระไทยมาตั้งแต่ปี 2533 หลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของไทย ประกอบด้วยผู้แทนจาก กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเจรจากับ DR.KONSTANTIN V. VISHKOVSKI อธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังรัสเซีย จนสามารถหาข้อยุติได้แล้ว

ทั้งนี้ แนวทางที่จะเสนอให้ กรม. พิจารณามี 2 ทางเลือก คือ 1.ขยายข้อตกลงออกไปอีก 5 ปี คือ จากวันที่ 22 ต.ค.2551 ถึง วันที่ 21 ต.ค.2556 โดยมียอดมูลหนี้ทั้งสิ้นเท่ากับ 41 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินต้น 36 ล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยจำนวน 4.62 ล้านดอลลาร์ แต่จะไม่ให้คิดดอกเบี้ยในช่วงขยายเวลาดังกล่าว ซึ่งทางเลือกนี้ทางรัสเซียพร้อมใช้สินค้าไปหักหนี้ โดยเป็นสินค้าตามรายการในข้อตกลงเดิม ซึ่งหลังจากฝ่ายไทยสามารถตกลงซื้อขายสินค้ากับฝ่ายรัสเซียได้ ก็ให้แจ้งต่อรัฐบาลรัสเซีย โดยรัฐบาลรัสเซียจะทำสัญญาชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทของรัสเซียเอง และถ้าหากถึงกำหนดแล้วยังมียอดหนี้เหลืออยู่ก็จะชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดให้

2.รัสเซียจะชำระหนี้ค่าข้าวเฉพาะส่วนเงินต้นทั้งหมด เป็นเงินสดจำนวน 36,441,731.98 ดอลลาร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีการลงนามในข้อตกลงปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้

“ทั้ง 2 แนวทางเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขจากสัญญาเดิมที่มีอยู่ก่อน ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าทางเลือกรับเงินสดทันที จะให้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายไม่เคยสามารถตกลงเลือกสินค้า ราคา หรือบริษัทที่ยินยอมผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบให้ไทยที่เหมาะสมได้ และไม่แน่ใจว่าหากรอเวลาไปอีก 3 ปี จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ แต่การรับเงินสดในทันที มีความแน่นอน ชัดเจน และเป็นการแสดงความจริงใจของทุกฝ่ายที่จะยุติเรื่องที่เรื้อรังมานานโดยเร็ว”นางพรทิวากล่าว

ส่วนขั้นตอนการดำเนินการ หลัง กรม. เห็นชอบแนวทางใดแล้ว จะต้องมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในข้อตกลงปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ หากเลือกให้ชำระเงินสดจะได้รับเงินภายใน 30 วันหลังจากลงนาม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะนำส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

รัสเซียซื้อข้าวจากไทยตั้งแต่ ปี 2533 ปริมาณ 2 แสนตัน มูลค่าข้าวประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ แต่ผ่อนชำระได้เพียง 3.4 ล้านดอลลาร์ก็ได้หยุดชำระหนี้ หลังจากนั้นในปี 2537 ได้กลับมาผ่อนชำระจนถึงเดือนก.ค. 2541 เป็นเงิน 39.53 ล้านดอลลาร์ ก่อนประสบปัญหาทางการเงิน จึงหยุดชำระหนี้อีกรอบ รัฐบาลไทยจึงได้เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2546 โดยรัสเซียจะจ่ายเงินต้น 36.44 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี โดยมีเงื่อนไขว่าชำระเป็นสินค้าหักจากหนี้ข้าว ซึ่งมีข้อจำกัดเพราะหน่วยงานราชการของไทยต้องตั้งงบประมาณล่วงหน้าก่อน จึงทำสัญญาซื้อได้ จึงสามารถดำเนินการได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

อาเซียนหนุนไทยศูนย์กลางข้าว ชี้ต้นทุนรัฐทดสอบอุดรคาร่วง

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) ปลายเดือนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนาม นอกจากไทยจะได้หารือกับเวียดนาม เพื่อจัดทำความร่วมมือค้าข้าวแล้ว ไทยยังได้หารือกับกัมพูชา พม่า และลาว เพื่อร่วมกันพยุงราคาข้าว และดูแลสต็อกข้าวอาเซียน ซึ่งทุกประเทศประเทศตกลงให้ไทยเป็นศูนย์กลางการนำเข้าข้าวเพื่อพัฒนา และส่งออก เหมือนเป็นเทร็ดดิ้ง คอมปะนี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประสานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้เป็นหน่วยงานหลัก และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อการดูแลเสถียรภาพราคาข้าว ไม่เกิดปัญหาแย่งตลาด และขายตัดราคากันเอง

ด้านนายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวสารในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ 100-200 บาท สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ส่งออก ที่ซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตแรกประมาณ 1 ล้านตัน รีบนำข้าวเหล่านั้นออกมาขายก่อน เพราะเกรงว่า รัฐบาลจะประกาศขายล็อตใหม่ และจะทำให้ขายไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้าวเข้าสู่ตลาดมาก

“ราคาข้าวในประเทศไม่ควรจะลง เพราะความต้องการในตลาดมีมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ และยังเกิดปัญหาน้ำท่วมอีก แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้แจ้งราคาว่าข้าวราคาตกลง น่าจะเป็นเพราะผู้ส่งออกที่ได้ข้าวรัฐไปในล็อตแรกรีบนำออกไปขายก่อน คงกลัวว่าผู้ส่งออกที่จะได้อีกในล็อตหลัง จะนำไปขายตัดราคากันเอง จนทำให้ราคาในประเทศลดลง”

ส่วนการที่รัฐเปิดขายข้าวล็อตที่ 2 นั้น นายสมพงษ์ กล่าวว่า บริษัท พงษ์ลาภ ได้เสนอซื้อข้าวขาว 5 แสนตัน แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศ ลงชื่อนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่าได้อนุมัติขายให้เพียง 2 แสนตัน ในราคาตามที่เสนอซื้อที่ตันละ 12,000 บาท

กรมให้เหตุผลมีผู้ส่งออกรายอื่นเสนอซื้อซ้ำโกดังกัน แต่ให้ราคาดีกว่า จึงขายให้ไป ซึ่งภายในวันที่ 6 ก.ย.นี้ บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) แต่หาก อคส.ไม่ยอมทำสัญญา ก็พร้อมจะคืนข้าวดังกล่าวให้รัฐ เพราะเกรงว่า หากชนข้าวออกจากโกดัง บริษัทอาจมีความผิดได้ ส่วนข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี ที่เสนอซื้อไปนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้อนุมัติขายให้เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่เสนอซื้อคือ บริษัท ไทยฟ้า และบริษัท เจียเม้ง

สำหรับการเปิดขายล็อตต่อไปของรัฐบาลนั้น บริษัทมีแผนจะเสนอซื้อข้าวขาวอีก 3 แสนตัน โดยจะเพิ่มราคาเสนอซื้อให้อีกตันละ 100 บาท เพราะเชื่อว่า ราคาข้าวไม่มีเหตุผลที่จะลดลงไปจนถึงปลายปีนี้ เพราะขณะนี้ไม่มีข้าวในตลาดเลย ขณะที่ความต้องการในต่างประเทศสูงจากปัญหาภัยธรรมชาติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สมาคมพืชสวนค้านำเข้าข้าวเปลือกเพื่อนบ้าน

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ว่าจะเป็นการทำลายระบบผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชาวนา ทำให้ปริมาณข้าวล้นตลาด ราคาตกต่ำ ทำลายภาพลักษณ์และคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลก ทางสมาคมได้ยื่นหนังสือต่อนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดค้านเรื่องนี้และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน

“การนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจเกิดปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อพันธุกรรมข้าวไทยได้ เป็นการซ้ำเติมชาวนา ปัจจุบันเรามีปัญหาข้าวล้นตลาด ยังต้องหาตลาดใหม่รองรับไม่ได้ ยังมีคู่แข่งสำคัญได้แก่เวียดนาม อินเดีย สหรัฐ จึงจำเป็นต้องรักษามาตรฐานผู้ส่งออกข้าวพันธุ์ดี เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง” นายอนันต์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้เหตุผลการนำเข้าข้าวเปลือกประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสตลาดของไทย นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางส่งออกตลาดข้าว แต่ในความเป็นจริงไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาปรับแต่งให้ข้าวไทยเสียคุณภาพ นอกจากนี้ ยังจะเมิดกฎหมายการนำเข้าพืชตามข้อปฏิบัติห้ามนำเข้าพืชของแต่ละประเทศ เพื่อตัดต่อสายพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดโรคระบาดสร้างความเสียหายต่อผลผลิตในประเทศ

ทั้งนี้การนำเข้าข้าวเปลือกสมาคมพิจารณาแล้ว เห็นจะเกิดปัญหาเพิ่มปริมาณข้าวเปลือกในประเทศ แต่เป็นข้าวเปลือกราคาถูกและคุณภาพต่ำ ราคาข้าวอยู่ที่เกี่ยวนละ 5,000-6,000 บาท ถูกกว่าราคาข้าวเปลือกไทยถึง 50% ขณะที่ข้าวหอมมะลิราคาถูกกว่า 50% นอกจากนั้นการนำเข้าข้าวเปลือกยังเพิ่มปริมาณข้าวเปลือกภายในประเทศทำให้ราคาตกต่ำ

นายอนันต์ กล่าวว่า ข้าวเปลือกนำเข้ามีโอกาสหลุดไปปลูกในแปลงนาปะปนกับพันธุ์ข้าวไทยได้ หากมีพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ำปะปนในพื้นที่จนไม่สามารถกำจัดได้ จะทำให้การพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยถูกทำลายลง และอาจเกิดโรคแมลงศัตรูพืชที่มากับข้าวเปลือกนำเข้าแพร่ระบาด หากอนุญาตให้นำเข้าข้าวเปลือกได้ เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 ที่ต้องการป้องกันศัตรูพืชมิให้ระบาดเข้ามาในไทย หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม หรือปนเปื้อนพันธุกรรมจะไร้ความหมาย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีมีการส่งออกข้าว 4.773 ล้านตัน มูลค่า 2.037 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สามารถส่งออกได้ถึง 813,109 ตัน มูลค่า 302.215 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกเพียง 460,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าในเดือน ก.ย. นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 700,000-800,000 ตัน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา สมาคมได้มีการประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Ministry of Industry and Trade; MIT) และ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Vice Minister of Industry and Trade) ได้กล่าวว่า ในขณะที่เวียดนามมีสต็อกข้าวมากกว่า 1 ล้านตัน ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนข้าวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแน่นอน

ทั้งนี้ นับจนถึงปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วกว่า 6.2 ล้านตัน

ด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ได้รายงานว่ ในพื้นที่เขตสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta) จะผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 21.3 ล้านตัน ข้าวเปลือก และนับจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 16.2 ล้านตัน และเหลือที่ยังไม่เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 5.1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ก.ย. – ม.ค. ปีหน้า ซึ่งข้าวจำนวนนี้จะสำรองไว้สำหรับบริโภคในประเทศประมาณ 1.8 ล้านตัน และจะเหลือส่วนที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้ราคาอยู่ในระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อ ก.ก. แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.ค. ที่ราคาอยู่ในระดับ 2,000-4,000 ดอลลาร์ต่อก.ก. ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกทุกชนิดอยู่ที่ประมาณ 5,200-5,500 ดอลลาร์ต่อก.ก. ในขณะที่ข้าวเมล็ดยาวราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,500-5,800 ดอลลาร์ต่อก.ก. ส่วนข้าวหอมราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000ดอลลาร์ต่อก.ก.

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 30.73 ล้านตัน ลดลง 6.7% จากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีสต็อกธัญพืชรวม 54.91 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการสำหรับใช้ในโครงการปันส่วนอาหารถึง 2 เท่า ทางคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณนี้จะจัดหาข้าวได้ประมาณ 30 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ 33.7 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร รายงานว่า นับตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. มาจนถึงวันที่ 26 ส.ค. เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (summer-sown crop) ไปแล้วประมาณ 195 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ภาวะลมมรสุมในปีที่พัดพาฝนมาตกมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The US Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในปากีสถานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตธัญพืช โดยคาดว่าในปีการผลิต 2010/11 การส่งออกข้าวจะลดลงประมาณ 36% เหลือเพียง 2.3 ล้านตัน จากที่เคยคาดว่าจะส่งออกประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะเข้าประเทศเพราะข้าวจัดเป็นสินค้าธัญพืชที่สำคัญอันดับ 2 ของประเทศ

ในปี 2009 ที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และตามปกติแล้ว ปากีสถานจะส่งออกข้าวปีละประมาณ 2.8-3.8 ล้านตัน

นอกจากนี้ USDA ยังได้พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2010/11 จะมีจำนวน 4.4 ล้านตัน จากที่เคยพยากรณ์ไว้ที่ 6.5 ล้านตัน รายงานระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมประมาณ 4.4 ล้านไร่

ทางด้านนาย Malik Jahangir นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวของปากีสถาน (Chairman of the Rice Exporters Association of Pakistan) ได้คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จะลดลงเหลือ 3 ล้านตัน จากปีก่อนที่ส่งออกมากถึง 4.6 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า พม่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูภาคดังกล่าว หลังการจัดการที่ผิดพลาดมาเป็นเวลาหลายปี และอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวชั้นนำอีกครั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภายใต้การปกครองของอานานิคมของอังกฤษ พม่าส่งออกข้าว 3.4 ล้านตัน ในปี 1934 ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุด รัฐบาลจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่าในปีนี้ ผ่านทางการควบรวมกิจการของสมาคมข้าวต่างๆ และการรวมตัวของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการ ขณะที่มีการคลี่คลายอุปสรรคต่างๆ อาทิ สาธารณูปโภคของท่าเรือที่ย่ำแย่

"ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่ผิดพลาดและอุปสรรคอื่นๆจะลดลงในไม่ช้านี้ และเราอาจจะเห็นพม่าในฐานะ 1 ใน 10 ผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า" นายประจวบ สุภิติณี ทูตพาณิชย์ไทยประจำกรุงย่างกุ้งกล่าว

อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวยังคงเผชิญกับอุปสรรค โดยผู้ประกอบการภายในประเทศมีความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะใกล้ ในขณะที่การส่งออกตกต่ำในปีนี้ จากความล่าช้าในการออกใบอนุญาตส่งออก

และการขาดแรงจูงใจจากรัฐบาลสำหรับเกษตรกรในการเพาะปลูกข้าวมากขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทเอสซีเอส (พม่า) ซึ่งเป็นผู้สำรวจเอกชน และสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรม (เอฟซีซีไอ) ระบุว่า พม่าส่งออกข้าวเพียง 301,984 ตัน ในปีนี้ เมื่อเทียบกับ 794,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2009

"แรงจูงใจสำหรับผู้เพาะปลูกลดลงทุกปี โดยเจ้าหน้าที่มักจะพยายามควบคุมราคาข้าวในตลาดผู้บริโภคทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้" นายโซ มินท์ เกษตรกรรายหนึ่งในย่างกุ้งกล่าว

นายประจวบ กล่าวว่า การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการค้า ซึ่งรวมถึงท่าเรือและระบบโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ครอบคลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่บังคับใช้ในปีนี้จะทำให้สามารถมีการดำเนินการส่งออกข้าวได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เขาเสริมว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้พม่าได้รับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ เงินทุน และการวิจัยในการช่วยผลิตข้าว

พม่าผลิตข้าวราว 30 ล้านตันในแต่ละปี ซึ่งเป็นระดับเดียวกับไทย แต่ไทยส่งออกข้าวถึง 8.0-10.0 ล้านตันต่อปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) เปิดเผยว่า พม่ามีประชากรราว 50 ล้านคน และบริโภคข้าวราวร้อยละ 56 ของข้าวที่ผลิตได้ หรือราว 17-18 ล้านตัน ซึ่งในทางทฤษฎีนั้น นั้นทำให้มีข้าวเปลือกเหลือราว 12 ล้านตัน สำหรับการส่งออกในแต่ละปี ซึ่งเทียบเท่ากับข้าวที่ขัดสีแล้วราว 7 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม มีการส่งออกข้าวจำนวนมากไปยังบังคลาเทศ ผ่านทางการค้าบริเวณชายแดนที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ และจากสถิติแสดงว่า มีการส่งออกข้าวออกจากท่าเรือย่างกุ้งเพียง 500,000-800,000 ตันต่อปี

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน

เกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เผยเตรียมซื้อข้าวจำนวนถึง 5 แสนตันในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาข้าวที่สำคัญในตลาดในประเทศ หลังจากที่เราาเฉลี่ยของข้าวกระสอบ 80 กิโลกรัมร่วงลงจากระดับเฉลี่ยที่ 142,852 วอน หรือ 119.3 ดอลลาร์ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเมื่อปีที่แล้ว ลงมาอยู่ที่ 132,500 วอน เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา

กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า แผนการซื้อข้าวนี้เป็นการซื้อข้าวทั้งหมดที่มีจำนวนมากกว่าความต้องการบริโภคต่อปีที่ 4.26 ล้านตัน โดยจำนวนทั้งหมดจะอยู่ในช่วง 4-5 แสนตัน ซึ่งจะมีการประกาศตัวเลขที่แน่นอนในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ซึ่งการเก็บเกี่ยวในปีนี้อาจจะออกมาดีกว่าที่ได้มีการประเมินไว้

เกาหลีใต้จะเริ่มซื้อข้าวในเดือนต.ค. โดยใช้เงินทุนของรัฐมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านวอนที่จะกระจายไปยังผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เป็นประชาชนและบริษัทเอกชน รวมทั้งโซโลต่าง ๆ ซึ่งการซื้อดังกล่าวจะช่วยทำให้เกาหลีใต้สามารถตั้งปริมาณข้าวที่มีจำนวนมากเกินไปออกจากตลาดได้โดยไม่ทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงมากไปกว่าเดิม

จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการซื้อข้าวนี้ชี้ให้เห็นว่า เกาหลีใต้ใช้งบประมาณเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มขึ้น 2 แสนล้านวอน โดยจำนวนเงินดังกล่าวไม่นับรวมเงินที่สมาพันธ์ความร่วมมือการเกษตรแห่งชาติจะนำมาใช้ซื้อข้าวจากเกษตรกรมูลค่า 1.4 ล้านล้านวอน

ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีข้าวในสต็อกฉุกเฉินอยู่ 1.49 ล้านตัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จำนวนข้าวในสต็อกดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าจำนวนข้าวที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินถึง 770,000 ตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

FAO

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ราคาอาหารทั่วโลกในระหว่างเดือนก.ค. - ส.ค.ปีนี้ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งในรัสเซียซึ่งทำให้ราคาข้าวสาลีสูงขึ้น

รายงานของ FAO ระบุว่า ดัชนีราคาอาหารทั่วโลกในช่วงเดือนก.ค. - ส.ค. พุ่งขึ้น 5% ในช่วงเดือนก.ค. - ส.ค. แต่ดัชนียังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายน 2551 อยู่ประมาณ 38% ทั้งนี้ ภาวะแห้งแล้งในรัสเซียซึ่งส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศระงับการส่งออกข้าวสาลีนั้น ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ราคาอาหารในหมวดน้ำตาลและน้ำมันจากเมล็ดพืชก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายอับดุลเรซา อับบาสเชียน กล่าวว่าการคาดการณ์ราคาอาหารทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวนมาก โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2551 ต้นทุนราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นและความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้สต็อกอาหารร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2525 อย่างไรก็ตาม สต็อกอาหารทั่วโลกในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้น และแม้ว่ามีการคาดการณ์ว่าการผลิตธัญพืชทั่วโลกจะลดลงในปี 2553 แต่ปริมาณสต็อกอาหารทั่วโลกก็มีแนวโน้มที่จะยืนอยู่ในระดับที่สูงมาก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

